



ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนันทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



สายด่วน ป.ป.ช.
1205
www.nacc.go.th

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564)

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต สู้สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 6 พื้นที่ภาค 8

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต สู้สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 6 พื้นที่ภาค 8 ภายใต้โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เต็มรูปแบบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ภาค 8 จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.มาณี ไชยธีรานวัฒน์ศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายในหัวข้อ “ผลลัพธ์และผลกระทบของการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต” ซึ่งโครงการ “STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำร่องจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตใน 27 จังหวัด ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ขยายผลจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตครอบคลุม 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 สมาชิกชมรม STRONG เกิดการตื่นตัวจับตามองแจ้งเบาะแส รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความกล้าในการให้ข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังเห็นได้จากประเด็นข่าวในปัจจุบัน เช่น โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรม การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดช่วงโควิด-19 โครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียนตลอดจนถึงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

สำหรับการดำเนินกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต พื้นที่ภาค 8 จำนวน 7 จังหวัด ดำเนินการโดย นายอัปเดตฮาสิม สะแมบากอ ผู้อำนวยการประสานการป้องกันการทุจริต ภาค 8 และนายกอรปณัช รัตนคช เจ้าหน้าที่งานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ผลลัพธ์ ผลกระทบ และกระแสสังคมจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผ่านกลไกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตในการสร้างสังคมสุจริตระหว่างสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดในพื้นที่ภาค 8 โดยมีผลการดำเนินงานเด่นของชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ดังนี้

1. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดกระบี่ : การลงพื้นที่และแก้ไขโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกถ้ำคลัง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
2. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดชุมพร : การลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณแก้มลิงเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดนครศรีธรรมราช : การลงพื้นที่และแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำคลองศรีวัง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดพังงา : การลงพื้นที่และตรวจสอบโครงการวางท่อระบายน้ำ (BOX CULVERTS) สำเร็จรูป พร้อมงานปรับปรุงผิวจราจรทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพุดเดียว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเสาไฟประติมากรรมในพื้นที่จังหวัดพังงา
5. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดภูเก็ต : การลงพื้นที่และแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์บนหาดสาธารณะ ในพื้นที่ชายหาด 3 อำเภอ
6. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดระนอง : การเฝ้าระวังและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดระนอง
7. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี : การเฝ้าระวังและติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่บึงขุนทะเล
